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คาํนาํ
           ในท่ีสุด วาระแห่งการกล่าวอําลาปี 2566 ก็มาถึงพร้อมกับการเปล่ียนแปลงบรรณาธิการบริหารไปสู่

ท่านใหม่ อทป.ฐิติเดช ตุลารักษ์ ซ่ึงจะเดินทางมารับหน้าท่ีอัครราชทูตท่ีปรึกษาฯ ณ กรุงวอชิงตัน ในเดือน

มกราคม 2567 น้ี  ในโอกาสน้ี ทีมบรรณาธิการสองท่านได้แก่ ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ และคุณประณยา

จันทร์ลอย ได้แยกย้ายกลับภูมิลําเนาในไทยและรัฐเวอร์จิเนียเป็นท่ีเรียบร้อยตามลําดับ 

         บทความชุดเดือนธันวาคม 2566 จึงเป็นสาระชุดพิเศษ พาท่านไปรับทราบข้อมูลจากประเทศอเมริกา

กลางท่ีคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักมากนัก กับจุดเด่นในด้านต่างๆ ของประเทศแหล่าน้ี ส่วนหน่ึง ทีมบรรณาธิกาก็

ต้องการแบ่งข้อมูลเอาใจพ่ีน้องชาวไทยในลาตินอเมริกาบ้าง หรือไม่ก็เป็นของขวัญสําหรับผู้ท่ีสนใจสาระน่ารู้

แปลกใหม่นอกสหรัฐ เน่ืองในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567 ทีมบรรณาธิการขอบคุณท่านผู้อ่าน

ทุกท่านท่ีติดตามกันมาตลอดท้ังปี และขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดปีและ

ตลอดไป พวกเราทีมบรรณาธิการหวังว่าเน้ือหาสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีพวกเราได้รังสรรค์

ข้ึนตลอดปีท่ีผ่านมา จะเป็นส่วนช่วยให้ทุกท่านได้รับสาระความรู้ข้ึนท้ังในทางโลกและทางธรรม  และโปรด

ติดตามข่าวสารต่างๆ           ท้ังย้อนหลัง และหัวข้อท่ีน่าสนุกในปี 2567  ได้ท่ี www.ohesdc.org

                          

ทีมบรรณาธิการ

สํานักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

สวัสดีปีใหม่ 2567 

http://www.ohesdc.org/


สารบญั

อเมริกากลาง กบัวทน.ท่ีน่าสนใจ

2 5 ฮอนดูรสั ทางเลือกการพัฒนาใหม่หลงัป� นใจ
รบัรองจีน

0 6 เอลซลัวาดอร ์รฐัผูก้ลา้ทา้ใชบิ้ทคอยน์

1 5 คอสตาริกา กบัการพัฒนาที่สมดุลและย ั�งยืน

2 8 นิการากวักบัพัฒนาบนเสน้ทางระหว่าง
เสรีภาพและเผด็จการ

1 1 กวัเตมาลา แผ่นดินมายาที่ยงัมีชีวิต กบัความ
โดดเด่นในการวิจยัดา้นโบราณคดี

2 0 ปานามา ทางล ัดเช่ือมสองมหาสมุทรและจุด
แยกทวีปอเมริกา



        เอลซัลวาดอร์ภายใต้การนําของประธานาธิบดี Nayib Bukele ได้แสวงหาแนวทางพัฒนาประเทศรูปแบบใหม่หลายด้าน

โดยเฉพาะการเปิดประเทศให้เข้าถึงได้ง่ายข้ึน การผลักดันให้กรุงซัล ซัลวาดอร์ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศ

เป็นสถานท่ีจัดประชุม (รวมท้ังจัดการประกวดนางงามจักรวาลคร้ังล่าสุด) แต่ผลงานไหนก็ไม่โดดเด่นเท่า การทําให้

เอลซัลวาดอร์เป็นประเทศแรกในโลกท่ีมีการนําบิทคอยน์มาใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ประธานาธิบดี บูเคเล กล่าวว่า บิทคอยส์

จะทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการธนาคารได้ง่ายมากข้ึน และ สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพ่ิมข้ึน 

                          

รฐัผู้กล้าท้าใชบ้ทิคอยน์

           แต่เดิม เอลซัลวาดอร์ ใช้สกุลเงิน โคลอน (colón) แต่ได้เปล่ียนมาใช้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เม่ือวันท่ี 1 มกราคม

2001 ต้ังแต่สภานิติบัญญัติผ่านร่างกฎหมาย Monetary Integration Act ภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดี

Francisco Flores ได้มีการอนุมัติให้มีการใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในประเทศเอลซัลวาดอร์และถอดถอนการใช้สกุลเงิน

โคลอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยปัจจัยด้านการเงินของประเทศให้มีความม่ันคง และเป็นแรงจูงใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ

รวมถึงประหยัดค่าธรรมเนียมทางการเงินระหว่างประเทศ 
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   อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่สามารถควบคุมนโยบายทางการเงินได้หลังใช้เหรียญสหรัฐ      

เป็นสกุลเงินท้องถ่ิน เน่ืองจากมูลค่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐเช่ือมโยงกับธนาคารกลางสหัรฐฯ

โดยกําหนดอัตราแลกเปล่ียนอยู่ท่ี 1 เหรียญสหรัฐ เทียบเท่ากับ 8.75 โคลอน ซ่ึงทําให้กําลัง

ซ้ือจ่ายของประชาชนลดลง การส่งออกของเอลซัลวาดอร์ชะลอตัวลงเน่ืองจากไม่สามารถ

แข่งขันกับสกุลเงินท่ีมีมูลค่าต่ําเกินไปของประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ และการขาดความรู้

ทางการเงินของประชากรเอลซัลวาดอร์ 

            ในปี 2019 หมู่บ้าน El Zonte นําบิทคอยน์มาในการชําระเงินหลังจากได้รับบริจาคบิทคอยน์จากผู้ไม่ประสงค์

ออกนามเป็นจํานวน 100,000 เหรียญสหรัฐฯพร้อมกับเง่ือนไขว่าหมู่บ้านน้ันจะต้องนําบิทคอยน์มาปรับใช้กับเศรษฐกิจ

ภายในหมู่บ้าน ชาว El Zonte จํานวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการทางธนาคารและเข้าถึงบิทคอยน์ผ่านอุปกรณ์มือถือและ

ตู้ ATM บิทคอยน์ในย่านการค้า นับต้ังแต่น้ันเป็นต้นมาหมู่บ้านน้ีจึงได้ช่ือว่า “Bitcoin Beach” และได้อ้างเป็นแบบอย่างใน

การใช้สกุลเงินดิจิทัลในการชําระเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในปี 2022 ประเทศฮอนดูรัสและกัวเตมาลาได้พยายาม

ดึงดูดนักท่องเท่ียวบ้าง ผ่านการใช้บิทคอยน์ใน "Bitcoin hub"

อุดมวิทย์ 7 ธนัวาคม 2566

ขอบคุณรูปภาพจาก Reuter และ travelisbeautiful.com



    ประธานาธิบดี Nayib Bukele ได้ประกาศให้บิทคอยน์ถูกกฎหมายในประเทศเอลซัลวาดอร์ผ่านการประชุม Bitcoin

Conference 2021 ท่ีจัดข้ึน ณ เมืองไมอาม่ี เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2021 ท่ีผ่านมา โดยเขาอ้างว่าบิทคอยน์จะช่วยให้ชาว

เอลซัลวาดอร์ท่ีพํานักอาศัยอยู่ต่างประเทศสามารถโอนเงินให้ญาติพ่ีน้องท่ีอยู่ในประเทศได้ง่ายข้ึน และทําให้ผู้ท่ีไม่มีบัญชี

ธนาคารเข้าถึงการธุรกรรมดิจิทัลได้ง่ายมากข้ึน ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2021 สภานิติบัญญัติเอลซัลวาดอร์ได้ลงมติให้นํา

กฎหมายบิทคอยน์มาใช้ ซ่ึงจะทําให้สกุลเงินดิจิทัลสามารถชําระหน้ีได้ตามกฎหมายในประเทศ รัฐบาลประกาศว่าได้จัดสรร

เงินสดจํานวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ือสนับสนุนนโยบายบิทคอยน์ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ธนาคารโลกได้ปฏิเสธ

คําขอจากรัฐบาลในการดําเนินการตามกฎหมาย เน่ืองจากกังวลเร่ืองความโปร่งใสและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของการขุด

บิทคอยน์ รัฐบาลประกาศว่าจะแจกจ่ายบิทคอยน์ มูลค่า 30 เหรียญสหรัฐ ให้กับผู้ท่ีสมัครใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

เรียกว่า “Chivo” โดยใช้เงินสูงถึง 75 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ Chivo บริหารโดยบริษัทเอกชน แต่แพลตฟอร์มและข้อมูล

ต่างๆ จะถูกจัดโดยรัฐบาล

     จากผลสํารวจ 91% ของชาวเอลซัลวาดอร์มีความต้องการในการใช้เงินดอลล่าร์สหรัฐมากกว่าการใช้บิทคอยน์ อีกท้ัง

การเปล่ียนไปใช้บิทคอยน์ยังทําให้การโอนเงินยากข้ึนสําหรับชาวเอลซัลวาดอร์จํานวนมาก แทนท่ีจะง่ายจากตามท่ีสัญญาไว้

เน่ืองจากค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมบิทคอยน์แพงกว่าการโอนเงินแบบเดิมหลายเท่า ประชาชนส่วนมายังไม่เข้าใจ

ระบบของการใช้บิทคอยน์เท่าท่ีควร และยังไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลในการนําบิทคอยน์มาใช้ในการชําระเงินในประเทศ

อย่างไรก็ตามรัฐบาลเอลซัลวาดอร์ได้เข้าซ้ือบิทคอยน์จํานวน 400 BTC หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 20.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เม่ือ

วันท่ี 6 กันยายน 2021 ซ่ึงเป็นวันก่อนหน้าท่ีจะประกาศให้บิทคอยน์ถูกกฎหมายในการใช้ซ้ือสินค้าหรือจับจ่ายในประเทศ

และรัฐบาลยังเรียกร้องให้ธุรกิจร้านค้าต่าง ๆ ในประเทศรับชําระเงินด้วยบิทคอยน์ ภายใต้กฎหมายน้ี ธุรกรรมจากการซ้ือ

ขายบิทคอยน์ไม่ต้องเสียภาษีจากกําไรท่ีได้จากขาย และนักลงทุนบิทคอยน์ต่างประเทศท่ีลงทุนมากกว่า 3 BTC ในประเทศ

จะมีสิทธ์ิได้รับถ่ินท่ีอยู่ถาวร
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ขอบคุณรูปภาพจาก Forbes



       “Chivo” เปิดตัวเม่ือเดือนตุลาคม 2021 และได้รับการวิพากษ์วิจารณ์โดยทันทีเก่ียวกับปัญหาการประมวลผลการ

ชําระเงินและการธุรกรรมต่างๆ  ซ่ึงคืนหลังจากน้ันประธานาธิบดี Bukele ได้ออกมายืนยันผ่านทวิตเตอร์ว่า แอพพลิเคช่ัน

ไม่สามารถใช้ผ่าน Apple Store และ Huawei ได้ถึงแม้จะถูกติดต้ังในระบบแล้วก็ตาม แอพพลิเคช่ัน Chivo ถูกปิดการใช้

งานหลังจากการเปิดตัวไม่ก่ีนาทีเพ่ือให้แพลตฟอร์มสามารถเพ่ิมความจุในตัวเซิร์ฟเวอร์ ระบบยังถูกรบกวนด้วยการขโมย

ข้อมูลส่วนตัว ซ่ึงส่งผลให้มีการขโมยโบนัสการลงช่ือเข้าใช้ หลังจากเปิดตัวไม่นาน Chivo ประกาศว่ากําลังเปล่ียนแปลง

ฟีเจอร์การกําหนดราคาเพ่ือป้องกันการเทรดแบบ Scalping (การเทรดแบบระยะส้ัน Short tern trading strategy) ซ่ึง

อาจทําให้เกิดการร้องเรียนเพ่ิมเติมเก่ียวกับความยากลําบากในการซ้ือขายรายวันบน Chivo และความคลาดเคล่ือนของ

ราคา ผู้ใช้งานส่วนใหญ่หยุดใช้แพลตฟอร์มหลังจากได้รับโบนัสการเข้าใช้งาน รัฐบาลเอลซัลวาดอร์ใช้เงินประมาณ 85.5

ล้านเหรียญสหรัฐในการซ้ือบิทคอยน์ในระหว่างเดือนกันยายน 2021 ถึง มกราคม 2022 มูลค่าบิทคอยน์เร่ิมลดลงในช่วง

เดือนพฤศจิการยน 2021 และร่วงลงกว่า 45% ภายในเดือนมกราคม 2022 ซ่ึงคาดว่าสูญเสียเงินประมาณ 22 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ด้วยสาเหตุน้ี รัฐบาลยังคงซ้ือ บิทคอยน์อย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีมูลค่าลดลง และมีการถือครองอย่างน้อย 1,801 BTC

มูลค่ากว่า 66 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ เดือนมกราคม 2022 Bukele ประกาศว่า รัฐบาลจะใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพอย่าง

ย่ังยืนในการขุดบิทคอยน์ โดยการขุดบิทคอยน์จะต้องใช้พลังงานจํานวนมาก ซ่ึงจะก่อให้เกิดมลพิษหากใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล

เพ่ือผลิตพลังงานน้ัน ประธานาธิบดี Bukele ประกาศแผนสําหรับเมือง "Bitcoin City" ว่าเมืองจะถูกสร้างข้ึนท่ีฐานภูเขาไฟ

Conchagua และจะเป็นทรงกลมเหมือนรูปร่างของเหรียญ และจะไม่มีการเก็บภาษีรายได้ 

ในปี 2022 รัฐบาลเร่ิมร่างสภานิติบัญญัติเพ่ือสร้าง "Volcano Bonds" มูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าคร่ึงหน่ึง

ของพันธบัตรถูกใช้สนับสนุนเมือง "Bitcoin City" ในขณะท่ีอีกคร่ึงหน่ึงจะถูกใช้เพ่ือซ้ือ บิทคอยน์ ในอีก 5 ปี การประกาศ

ดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าพันธบัตรต่างประเทศของเอลซัลวาดอร์ลดลง 30% ในเดือนธันวาคม 2021 
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CHIVO การพฒันาแอป “เป�าตงุ”



       หน่ึงปีหลังจากบิทคอยน์ได้ถูกนํามาใช้แล้วน้ัน ผลสํารวจทางเศรษฐกิจ

พบว่า สกุลเงินดิจิทัลไม่ได้ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลาย จํานวน 20% ของผู้ท่ี

ดาวน์โหลดแอพลิเคช่ัน Chivo ไม่ได้ใช้โบนัส 30 เหรียญสหรัฐ ท่ีได้รับจาก

การสมัครใช้งาน และจํานวน 61% หยุดใช้งานแอพลิเคช่ันดังกล่าวหลังจาก

ได้ใช้เงินจํานวนน้ันไปแล้ว ถึงแม้รัฐบาลจะอ้างว่าบิทคอยน์เป็นท่ียอมรับใน

สากล แต่มีจํานวน 20% ของธุรกิจเท่าน้ันท่ีรับการชําระเงินผ่านทางบิทคอยน์

สภาหอการค้าเอลซัลวาดอร์พบว่ามีเพียง 14% ของธุรกิจในเอลซัลวาดอรท่ี

ทําธุรกรรมผ่านบิทคอยน์ระหว่างเดือนกันยายน 2021 ถึงเดือนกรกฎาคม

2022 และ 3% รู้สึกว่าการใช้บิทคอยน์น้ันมีคุณค่า ตามรายงานของธนาคาร

กลางสํารองระบุว่า บิทคอยน์ถูกใช้เพียง 1.9% ของการส่งเงินไปท่ีประเทศ

เอลซัลวาดอร์ระหว่างเดือนกันยายน 2021 ถึงเมษายน 2022 
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   ส่ือยังรายงานถึงความล้มเหลวของการใช้บิทคอยน์ในการเพ่ิมรายได้จากนักท่องเท่ียวและในการใช้เป็นศูนย์กลางนักท่องเท่ียวน้ัน

จํากัดอยู่เพียงนักท่องเท่ียวส่วนน้อยเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบางแห่งใน El Zonte รายงานว่าธุรกิจได้รายได้เพ่ิมข้ึน 30% จากนัก

ท่องเท่ียวคริปโต ในเดือนมีนาคม 2022 รัฐบาลเอลซัลวาดอร์ประกาศเล่ือนโปรเจ็กต์ “Volcano Bonds” ออกไปเน่ืองจากปัจจัย

เง่ือนไขทางเศรษฐกิจโลกและสงครามยูเครน หลังจากการล่มสลายของสกุลเงินดิจิทัล มูลค่าบิทคอยน์ลดลงถึง 70% ของมูลค่าใน

เดือนพฤศจิกายน 2021 ประธานาธิบดี Bukele ใช้เงินกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4% ของทุนสํารองประเทศในการ

ลงทุนซ้ือบิทคอยน์ สํานักข่าว BBC รายงานว่ามูลค่า 2,300 บิทคอยน์ท่ีรัฐบาลเอลซัลวาดอร์ซ้ือไว้น้ันขาดทุนกว่า 50% ของมูลค่า

ท้ังหมด อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเอลซัลวาดอร์ในช่วงน้ันลดลงและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดการณ์ว่ารัฐบาลจะมีโอกาสสูง

ในการผิดนัดชําระหน้ี 

       ในปัจจุบันร้านค้าหรือการบริการต่าง ๆ ในเอลซัลวาดอร์ก็ยังคงปฏิเสธการชําระเงินด้วยบิทคอยน์เน่ืองจากประชาชนยังคงไม่

เข้าใจระบบการใช้ของสกุลเงินดิจิทัลน่ันเอง แม้ว่ารัฐบาลเร่ิมผลักดันให้ประชาชนยอมรับการใช้บิทคอยน์คร้ังใหญ่เม่ือสองปีท่ีแล้ว

และมีการเปิดใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Wallet) ท่ีมีช่ือว่า Chivo โดยรัฐบาลได้มีการให้เงินจํานวน 30 เหรียญ

สหรัฐฯ ในมูลค่าบิทคอยน์ให้แก่ประชาชนในการทดลองใช้งาน และดูเหมือนว่าการทําธุรกรรมผ่านบิทคอยน์จะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ก็

ไม่ได้มีการใช้งานอย่างต่อเน่ืองแต่อย่างใด ในประเทศเอลซัลวาดอร์ประชาชนท่ีไม่มีบัญชีผูกร่วมกับธนาคาร และไม่ใช้บริการธุรกรรม

ต่างๆ อย่างการใช้ตู้เอทีเอ็ม เฉล่ียจะมีรายได้อยู่ท่ีประมาณวันละ 15 เหรียญสหรัฐฯ หากพวกเขาเหล่าน้ีจะต้องมารับความเส่ียงกับ

การผันผนวนของมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลน่ันก็ถือเป็นปัญหาหลักในการรับความเส่ียงและการปรับตัวท่ีจะยอมรับการใช้สกุลเงินดิจิทัลใน

อนาคต 



แผน่ดินมายาที�ยงัมชีวีติ
กับความโดดเด่นในการวจิยัด้านโบราณคดี

       กัวเตมาลาเป็นประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มรัฐขนาดกระชับ 7 รัฐ ใต้สหรัฐเม็กซิโก โดยเป็นคู่ค้าอันดับท่ี 10 ของไทยใน

ลาตินอเมริกา ในขณะท่ีเป็นประเทศขนาดเล็กทีมีเน้ือท่ีเพียง 108,890 ตารางกิโลเมตร กัวเตมาลากลับมีประชากรเกือบ 20

ล้านคน ซ่ึงถือได้ว่ามีประชากรท่ีหนาแน่นทีเดียว โดยประชากรท่ีมีน้ัน ร้อยละ 40 ก็ยังคงเป็นชาวอินเดียพ้ืนเมือง และแผ่นดิน

กัวเตมาลา เป็นจุดกําเนิดอารยธรรมมายา ท่ีเก่าแก่กว่า โบราณสถานในเขตคาบสมุทรยูคาตานของเม็กซิโกท่ีมีช่ือเสียงใน

ฐานะแหล่งท่องเท่ียว ในกัวเตมาลาน้ันมีกลุ่มโบราณสถานสําคัญท่ีเก่าแก่กว่ากระจายอยู่มากมาย และเป็นท่ีสนใจของนัก

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของโลก
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       การค้นพบแหล่งโบราณสถานในป่าทึบของกัวเตมาลา ยังคงดําเนิน

ไปอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการค้นพบเมืองโบราณขนาดใหญ่ อย่าง

Tikal และ El Caracol  และล่าสุดเม่ือปี 2558 คณะนักวิจัยในโครงการ

สํารวจค้นพบร่องรอยของเมืองโบราณขนาดใหญ่ในป่าทึบทางตอนเหนือ

ของประเทศกัวเตมาลา ซ่ึงเมืองดังกล่าวเป็นหลักฐานช้ีว่า อารยธรรม

มายาในยุคท่ีรุ่งเรืองสูงสุดเม่ือราว 1,500 ปีก่อน มีอาณาเขตกว้างขวาง

และมีประชากรจํานวนมากกว่าท่ีเคยคาดกันไว้ 3-4 เท่า คณะนักวิจัยใช้

การใช้เทคโนโลยีไลดาร์ (LiDAR) ใช้ลําแสงเลเซอร์ทําแผนท่ีสามมิติจาก

เคร่ืองบิน ซ่ึงสามารถเผยให้เห็นร่องรอยเมืองท่ีถูกป่าดงดิบปกคลุมอยู่

ได้การยิงแสงเลเซอร์จากเคร่ืองบินและเฮลิคอปเตอร์ลงไปยังพ้ืนท่ีป่าทึบ 

2,100 ตารางกิโลเมตร ได้รับข้อมูลดิจิทัลท่ีได้จากการสะท้อนกลับเผยให้เห็นแท่นหินท่ีเป็นรากฐานของอาคารบ้านเรือนกว่า

60,000 หลัง รวมท้ังโครงสร้างของพีระมิดขนาด 7 ช้ัน ป้อมปราการ กําแพงเมือง คูน้ํา และทางยกระดับขนาดใหญ่เพ่ือการ

สัญจรไปมาอีกด้วย ท่ีถูกปกคลุมไปด้วยป่าทึบ 
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      โครงการน้ีช่ือว่า Mirador Basin ซ่ึงเผยให้เห็นถึงแผนท่ีซากเมืองจากอารยธรรมมายาโบราณช่ือ "เอลมิราดอร์" (El Mirador)

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,700 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงประกอบไปด้วยพีระมิดสูง 55 เมตร พระราชวัง สนาม คลอง อ่างเก็บน้ํา และท่ีอยู่

อาศัยนับพันแห่ง และยังมีถนนยกระดับสูง 4 เมตร ยาว 177 กิโลเมตร เปรียบเสมือนเป็น ‘ทางหลวง’ เช่ือม 417 หมู่บ้านเข้าด้วย

กัน เพ่ือให้ผู้คนเดินทางไปไหนมาไหนเหนือหนองน้ําได้อย่างสะดวก

      ชาวมายาโบราณเรียกถนนยกระดับน้ีว่า “Sacebe” ท่ีแปลว่าถนนสีขาว เน่ืองจากถนนยกระดับถูกฉาบด้วยปูนปลาสเตอร์สี

ขาว โดยถนนสีขาวน้ีอาจสะท้อนแสงดวงจันทร์ในยามค่ําคืนได้เป็นอย่างดี ซ่ึงช่วยเพ่ิมการมองเห็นถนนในเวลากลางคืนได้ในระดับ

หน่ึง กลุ่มนักโบราณคดีเผยว่า อารยธรรมมายาโบราณใช้การเดินเท้าเพ่ือไปมาหาสู่กัน โดยไม่เคยมีการใช้ล้อหรือรถลากในการเดิน

ทาง เมืองเอลมิราดอร์ ท่ีเช่ือมต่อด้วยถนนหลายเส้นน้ี จึงกลายเป็นหลักฐานสําคัญว่า ผู้คนในสมัยน้ันได้ร่วมมือกันทําโครงการท่ีซับ

ซ้อน ซ่ึงจะเกิดข้ึนไม่ได้เลยหากปราศจากระบอบการปกครองแบบชนช้ันท่ีได้กําหนดหน้าท่ีของแต่ละคนไว้ โดยคาดว่าเมืองโบราณ

แห่งน้ีมีอายุ 1,000 ถึง 250 ปีก่อนคริสตกาล ก่อนหน้าท่ีอารยธรรมมายาจะรุ่งเรืองถึงขีดสุดเสียอีก

      ปัจจุบัน กัวเตมาลา จึงเป็นประเทศท่ีเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ท่ีสําคัญท่ีสุดของโลก และเป็น

พ้ืนท่ีท่ีมีเสน่ห์ สําหรับงานวิจัยอย่างมาก เน่ืองจากหลายพ้ืนท่ียังห่างไกลจากการเข้าถึงของนักท่องเท่ียว และการการเจริญเติบโต

ของโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก โดยมีหน่วยงานสําคัญ ของประเทศ ท่ีร่วมดูแลพัฒนาความร่วมมือกับต่าง

ประเทศได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา Ministry of Culture and Sports (Ministerio de Cultura y Deportes:

MCD) ทําหน้าท่ีรวม กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา และออกแนว ส่วนหน่ึงของ กระทรวง อว. ใน

ส่วนของการศึกษาและวิจัยด้วย
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ขอบคุณรูปภาพจาก karolinagrass

EL MIRADOR

https://www.thaipbs.or.th/news/content/322875


        กระทรวงน้ี ก่อต้ังข้ึนในปี 2529 โดยมีนาย Elmar Rojas ศิลปินช่ือดังชาวกัวเตมาลาเป็นผู้ริเร่ิมและก่อต้ังในช่วงการบริหาร

งานของประธานาธิบดี Vinicio Cerezo หลังจากการก่อต้ังกระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา หน่วยงานภายใต้กระทรวง

ศึกษาธิการบางหน่วยงานได้ถูกย้ายเข้ามาอยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา เช่น สถาบันมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์

และพิพิธภัณฑ์ จึงนับเป็นเหตุการณ์ท่ีสําคัญมากในประวัติศาสตร์ของประเทศ ท่ีมีการวางรากฐานในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมุ่งพัฒนา

กลุ่มศิลปะอย่างเป็นทางการ กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬามีภารกิจในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมพหุ

วัฒนธรรมของประเทศ ผ่านการคุ้มครอง ส่งเสริม และเผยแพร่คุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมของกัวเตมาลา นอกจากน้ี

มีหน้าท่ีจัดการเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับระบอบกฎหมายท่ีใช้บังคับใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม การคุ้มครองอนุสรณ์สถาน

อาคารแห่งชาติ สถาบัน และพ้ืนท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม และการส่งเสริมนันทนาการและกีฬา โดยมี  

กรมการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรม (General Directorate for the Development and Strengthening of Cultures)

กรมศิลปากร (Directorate General for the Arts) กรมมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ (General Directorate of Cultural

and Natural Heritage) และวังวัฒนธรรมแห่งชาติ (National Palace of Culture) ท่ีเป็นกลไกหลัก โดยเฉพาะ กรมมรดก

วัฒนธรรมและธรรมชาติ เป็นหน่วยงานสําคัญท่ีรับผิดชอบในการสร้างกลยุทธ์และกลไกท่ีมุ่งเป้าไปท่ีการดําเนินการตามนโยบาย

วัฒนธรรมแห่งชาติและแผนแห่งชาติระยะยาว ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับมรดกของประเทศ 

     ศึกษากําเนิดของประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพ่ือการ

พัฒนามนุษย์ท่ีย่ังยืนนอกจากน้ี กรมมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ ยังทําหน้าท่ีประสานงาน กํากับดูแล พัฒนา เพ่ือมุ่งค้นหา

ปกป้อง ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศด้วย โดยทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัย ท่ีมีช่ือ

เสียงหลายแห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ท่ีสําคัญ 2 แห่ง ได้แก่
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  University of the Valley of Guatemala (Universidad del Valle de Guatemala: UVG) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน

ท่ีไม่แสวงหาผลกําไรในเมืองกัวเตมาลาซิต้ี ก่อต้ังโดยมูลนิธิเอกชนในปี 2509 UVG เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกท่ีให้

ความสําคัญกับเทคโนโลยีและการศึกษาภูมิหลังของประเทศ อีกท้ัง ให้ความสําคัญในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในฐานะสถาบันท่ีทันสมัย ส่งเสริมวิธีการสอน การวิจัยในวงกว้าง และการฝึกอบรมบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสูงเพ่ือพัฒนาการ

ศึกษา ในปี 2563 ได้เปิด Innovation and Technology Center (CIT) เป็นศูนย์ท่ีออกแบบมาเพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมใน

ภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากน้ียังกลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวท่ีได้รับการรับรองสถาบันของ

Hcéres (High Council for the Evaluation of Research and Higher Education) ในกัวเตมาลา นอกจากน้ี จากการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS UVG เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ 1 ในอเมริกากลาง 



       อย่างไรก็ตาม ปัญหาสําคัญของกัวเตมาลา คือเป็นประเทศประสบปัญหาเติบโตและการพัฒนาในระดับต่ํา โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index: GII) ในปี 2566

กัวเตมาลาอยู่ท่ีอันดับ 122 จาก 132 ประเทศท่ีมีการวัดระดับ นอกจากน้ี จํานวนนักวิจัยในกัวเตมาลายังต่ําท่ีสุดในภูมิภาคอเมริกา

กลางและลาตินอเมริกา กล่าวคือมีไม่ถึง 1000 คน ซ่ึงถือเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรของประเทศ จึงทําให้

มีเอกสารวิชาการตีพิมพ์อยู่ท่ีสัดส่วนไม่ถึง 3 ต่อประชากร 100,000 คน  ซ่ึงจากรายงานของ State of Science ปี 2565

กัวเตมาลามีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่ํา เน่ืองจากจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอและขาดทรัพยากรบุคคล กัวเตมาลามีการ

ลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราว 0.03% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซ่ึงส่ิงท่ีน่ากังวล คือ การจัดสรรงบ

ประมาณน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงตลอดทศวรรษท่ีผ่านมา เน่ืองจากรัฐบาลและบริษัทเอกชนไม่ให้ความสําคัญในการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และการวิจัย จึงไม่มีการลงทุนหรือกําหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวท่ีสนับสนุนในวิทยาศาสตร์ ส่วนหน่ึงท่ีสําคัญ คือ

กัวเตมาลาให้เวลาทํามาหากินแนวขายของเก่า แบบมรดกทางวัฒนธรรม หารายได้จากการท่องเท่ียว นอกจากน้ัน นโยบายของ

ผู้นํากัวเตมาลา เป็นประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดท่ียังยอมรับไต้หวัน และไม่มีความสัมพันธ์กับจีน ซ่ึงทําให้ขาดการเคล่ือนไหวของ

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยกัวเตมาลามีความสัมพันธ์กับไต้หวันมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1933 รวมถึง

ปัจจุบัน นับได้เป็นเวลา 90 ปี 
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ขอบคุณรูปภาพจาก LiveScience



         คอสตาริกา เป็นประเทศขนาดเล็กท่ีต้ังอยู่ในแถบอเมริกากลางมีประชากรราว 5 ล้านคน คอสตาริกาคือหน่ึงในเป็น

ประเทศต้นแบบสําคัญในความใส่ใจส่ิงแวดล้อและการฟ้ืนฟูธรรมชาติ โดยเป็นประเทศท่ีมุ่งเน้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน และเป็นผู้นําด้านพลังงานหมุนเวียนของโลก ต้ังแต่ปีค.ศ. 2014 เป็นต้นมา ประธานาธิบดี Carlos Alvarado

ประกาศตอนเข้ารับตําแหน่งว่า “การยกเลิกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นภาระท่ีย่ิงใหญ่ของคนรุ่นเรา และคอสตาริกาจะต้อง

เป็นประเทศแรกๆ ท่ีทําภารกิจน้ีให้สําเร็จ” Alvarado ยังเป็นผู้ผลักดันเศรษฐกิจไร้คาร์บอนและวางนโยบายท่ีมีเป้าหมายด้าน     

ส่ิงแวดล้อมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 โดยผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และกําจัดการใช้

พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวท้ิง พลังงานหมุนเวียน 99% ใช้ในประเทศได้มาจากพลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานภูเขาไฟ และ

พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมมีพ้ืนท่ีป่าครอบคลุม 55% ของประเทศ และพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์แล้ว 25% อีกท้ังยังมุ่งเน้นการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกของประเทศให้เป็นศูนย์ภายในปี 2021 และประกาศยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วท้ังหมดให้เปล่ียนไปใช้วัสดุท่ี

ย่อยสลายได้ 100% หรือสามารถนํามารีไซเคิลได้ 100% และไม่ได้มีท่ีมาจากปิโตรเลียม นโยบายท่ีก้าวหน้าและแผนข้ันตอนท่ีช่วย

สนับสนุนนโยบายส่ิงแวดล้อมท่ีชัดเจนทําให้ประเทศแห่งน้ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศ เช่น โครงการส่ิงแวดล้อม

ของสหประชาชาติในการยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วท้ิง นอกจากน้ี Carlos Alvarado ยังประกาศแผนท่ีจะห้ามใช้เช้ือเพลิง

ฟอสซิล รวมถึงเช้ือเพลิงก๊าซและเช้ือเพลิงดีเซล เพ่ือให้ประเทศกําจัดคาร์บอนออกจากส่ิงแวดล้อมให้มากท่ีสุดและเพ่ือให้ประเทศ

มีความเป็นกลางทางคาร์บอน 
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กับการพฒันาที�

สมดลุและยั�งยนื



      การประกาศห้ามใช้เช้ือเพิลงจากฟอสซิลเร่ิมมาต้ังแต่ปี 2002 ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี Abel Pacheco การส่ัง

ห้ามน้ีควรหมดอายุไปเม่ือปี 2014 แต่ต่อมาได้มีการขยายนโยบายน้ีออกไปจนถึงปี 2050 โดยร่างกฎหมายใหม่ได้รับการสนับสนุน

จากฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี Carlos Alvarado และอาจมีการห้ามใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลอย่างถาวร มีเพียงไม่มีก่ีประเทศท่ัว

โลกท่ีมีการดําเนินการห้ามสํารวจและผลิตเช้ือเพลิงฟอสซิล รวมไปถึงประเทศฝร่ังเศษท่ีต้ังเป้าหมายจะดําเนินการเช่นเดียวกัน

ภายในปี 2040 และประเทศเบลิซซ่ึงห้ามการสํารวจและการขุดเจาะในน่านน้ําอาณาเขตของตนท้ังหมด ถึงแม้ว่าจะมีการพยายาม

รวบรวมเสียงสนับสนุนการลงประชามติเก่ียวกับการสํารวจน้ํามันและก๊าซต้ัแต่ปี 2019 แต่มันก็ล้มเหลวในการลงคะแนนเสียง และ

ร่างกฎหมายการห้ามใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลอย่างถาวรน้ีจะต้องเผชิญกับการต่อต้านจากนักการเมืองบางคนท่ีมีขอโต้แย้งว่าทรัพยากร

ดังกล่าวสามารถช่วยให้ประเทศในอเมริกากลางฟ้ืนตัวจาก GDP ท่ีลดลง 8.7% ในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสในปี 2020    

ภาพรวมเศรษฐกิจของคอสตาริกามีความเสถียรภาพมาตลอดหลายปี ด้วย GDP ท่ีเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองและค่าเงินเฟ้อท่ีปาน

กลาง แม้ว่าอัตราการว่างงานในปี 2019 จะสูงถึง 11.49% อัตรา GDP เฉล่ียในปี 2023 อยู่ท่ี 78 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเพ่ิมข้ึน

อย่างากจาก 52.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2015 ประเทศได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท่ีเคยพ่ึงพาจากด้านเกษตรกรรมเพียง

อย่างเดียว มาเป็นเศรษฐกิจท่ีมีความหลากหลาย เช่น การท่องเท่ียว การส่งออกส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ การ

ผลิตช้ินส่วนทางการแพทย์ และบริการไอที เป็นต้น การท่องเท่ียงอย่างย่ังยืน (Sustainable Travel) ทําให้คอสตาริกาเป็นหน่ึงใน

ไม่ก่ีประเทศในโลกท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) และเป็นหน่ึงเหตุผลในการผลักดัน

เศรษฐกิจการท่องเท่ียวของประเทศให้เพ่ิมข้ึน
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      A National Initiative ต้ังเป้าหมายจะสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในคอสตาริกาภายในปี 2050 เศรษฐกิจหมุนเวียนคือ

รูปแบบเศรษฐกิจย่ังยืนท่ีออกเพ่ือลดการส้ินเปลืองของเสียและทรัพยากร โดยเน้นการใช้แบบรีไซเคิลและการนําวัสดุและผลิตภัณฑ์

กลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงจะไม่เหมือนกับรูปแบบเศรษฐกิจแบบเดิมซ่ึงจะเป็นไปในรูปแบบ take-make-dispose โดยระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนน้ีจะรักษาทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ให้หมุนเวียนได้นานเท่าท่ีทําได้ และส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติ เช่น การนํากลับมาใช้

ใหม่ การปรับปรุงใหม่ และการรีไซเคิล รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและแหล่งพลังงานหมุนเวียน โครงการ

น้ีได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของสถาบันต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีเป้า

หมายท่ีจะเปล่ียนคอสตาริกาให้เป็นผู้นําด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน นวัตกรรม และความย่ังยืนสําหรับลาตินอเมริกาผ่านการพัฒนา

รูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีย่ังยืนภายในปี 2050 ระบบเศรษฐกิจน้ีจะช่วยให้คอสตาริกาสร้างขีดความสามารถใหม่ของภาค

ส่วนต่าง ๆ ตลอดจนภาคประชาชน และการพัฒนาองค์ความรู้ระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ ซ่ึงคาดหวังว่าจะช่วยในด้านการ

สร้างงานใหม่โดยท่ีไม่เกิดมลพิษ ส่งเสริมนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ตลอดจนกระบวนการผลิต ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่      

ส่งเสริมให้มีการสร้างเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจและด้านการเงินใหม่ การเพ่ิมอัตราการรวบรวมขยะและการนํากลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน เป็นต้น การดําเนินการตามเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในคอสตาริกาจําเป็นต้องได้รับความ

ร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทางสังคมท้ังหมด รวมถึงมหาวิทยาลัย ทีต้องร่วมมือกันเพ่ือปรับปรุงข้อมูลและสร้าง

กลยุทธ์และนโยบายสาธารณะท่ีเอ้ืออํานวยต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะทําให้รูปแบบเศรษฐกิจน้ีประสบความสําเร็จในคอสตาริกา

 ความสําเร็จอันย่ิงใหญ่ของรัฐบาลคอสตาริกา คือการเป็นประเทศกําลังพัฒนาขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพ่ือ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเเละการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and development - OECD) อย่าง

เป็นทางการ โดยเป็นประเทศสมาชิกลําดับท่ี 38 และเป็นประเทศแรกของภูมิภาคอเมริกากลาง (ลําดับท่ี 4 ของลาตินอเมริกาต่อ

จาก เม็กซิโก ชิลี และ โคลอมเบีย) เม่ือเดือน พฤษภาคม ในปี 2564 
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         ปัจจุบันประเทศสมาชิก OECD มีปริมาณการค้ารวมกันคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของการค้าโลก และขนาดเศรษฐกิจคิดเป็น

ร้อยละ ๘๐ ของ GDP โลก ซ่ึงการเข้าร่วม OECD ช่วยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของคอสตาริกาให้มีพลวัตและหลากหลายย่ิง

ข้ึน เสริมสร้างความน่าเช่ือถือและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติย่ิงข้ึน รวมท้ังขยายโอกาสเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการ

พัฒนาในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิก อาทิ การเกษตรและอาหาร การศึกษา ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ท้ังน้ี คอสตาริกา

ต้องบริหารจัดการภายในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดของ OECD รวมท้ังปรับนโยบายการคลังและนโยบาย

การแข่งขันให้เป็นธรรมมากข้ึน ปรับปรุงระบบสถิติแห่งชาติและการศึกษา และปฏิรูประบบภาษีและกฎหมายต่อต้านการติด

สินบน ซ่ึงรวมถึงการกําหนดความรับผิดทางอาญาเก่ียวกับการให้และรับสินบนจากต่างประเทศ

  โดยต้ังแต่ปี 2492 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้คอสตาริกาเป็นประเทศซ่ึงไม่มีกองกําลังทหารโดยใช้เจ้าหน้าท่ีตํารวจ

(gendarmerie และ civilian police) รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเท่าน้ัน จึงทําให้คอสตาริกาเป็นประเทศเดียวใน

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนท่ีบริหารประเทศในลักษณะดังกล่าว อันเป็นผลจากการท่ีรัฐบาลขณะน้ันเห็นว่าคอสตาริกา

มีขนาดเล็กและมีงบประมาณจํากัด จึงยกเลิกกองกําลังทหารเพ่ือปรับการจัดสรรงบประมาณด้านความม่ันคงไปให้กับการพัฒนา

ประเทศด้านการศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค การท่องเท่ียว และส่ิงแวดล้อมแทน ท้ังน้ี ปัจจุบันคอสตาริกามีระบบประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าและมีระบบการดูแลรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุดในอเมริกากลาง มีสัดส่วนพ้ืนท่ีธรรมชาติกว่าร้อยละ 50 ของประเทศ

และเป็นผู้นําอุตสาหกรรมผลิตกาแฟท่ีใช้คาร์บอนต่ํา
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     อาจกล่าวได้ว่า คอสตาริกาเป็นประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีความสมบูรณ์หลายประการ ได้แก่

 ให้ความสําคับกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเป็นฐานวิจัยใหญ่ให้กับประเทศตะวันตก จึงได้รับ

การสนับสนุนในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในหลายด้าน

1.

 ไม่หมดเปลืองงบประมาณไปกับการพัฒนากําลังทหารและการสังซ้ืออาวุธ ทําให้สามารถนํางบประมาณมาพัฒนาด้านการ

ศึกษาและสาธารณสุขได้เต็มท่ี

2.

 ได้รับการสนับสนุนให้เข้าเป็นสมาชิด OECD ซ่ึงก่อให้เกิดความได้เปรียบและโอกาสในการเข้าถึงเครือข่าย และลู่ทางการ

พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

3.

คอสตาริกา ประเทศท่ีมีช่ือว่า ชายฝ่ังท่ีร่ํารวย ทีเมืองมองจากแผนท่ีโลก เป็นคอคอดท่ีเช่ือมระหว่างอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

อย่างคอสตาริก้า จึงจัดเป็นประเทศท่ีโชคดี ท้ังในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
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      เม่ือกล่าวถึงประเทศปานามา ส่ิงแรกท่ีทุกคนนึกถึงคงจะเป็นคลองปานามา ท่ีตัดทวีปอเมริกาเหนือตรงปลายใกล้จะบรรจบ

ทวีปอเมริกาใต้ท่ีโคลอมเบีย คลองปานามาเป็นคลองเดินเรือสมุทรความยาว 82 กิโลเมตร สร้างข้ึนบริเวณคอคอดปานามา เพ่ือ

เช่ือมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าด้วยกัน ซ่ึงช่วยย่นระยะเวลาท่ีต้องไปอ้อมช่องแคบเดรกและแหลมฮอร์น

ทางใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ คิดเป็นระยะทางกว่า 22,500 กิโลเมตร ซ่ึงมีผลอย่างย่ิงต่อการเดินเรือระหว่างสองมหาสมุทร โดย

ถูกใช้เป็นเส้นทางเดินเรือหลักสําหรับการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ต้ังแต่เปิดทําการ คลองปานามาประสบความสําเร็จและ

เป็นกุญแจสําคัญในการขนส่งสินค้าท่ัวโลก จํานวนเรือท่ีผ่านคลองปานามาเพ่ิมข้ึนจาก 1,000 ลําต่อปีในยุคแรกเร่ิม มาเป็น

14,702 ลําต่อปี ในปี ค.ศ. 2008 มีระวางขับน้ํารวมท้ังส้ิน 309.6 ล้านตัน อย่างไรก็ตามการสร้างคลองปานามา หาได้ง่ายดังเช่น

การสร้างคลองสุเอซไม่ เพราะการตัดคลองปานามา ไม่ได้เป็นการขุดทางน้ํามาเช่ือมกัน แต่เป็นการสร้างทางน้ําไล่ระดับไต่แนว

เขาสูง เพ่ือพาเรือปีนข้ึน และไล่ระดับลงอีกฝ่ังหน่ึง 

ทางลัดเชื�อมสองมหาสมุทรและจุดแยก
ทวปีอเมรกิา

    แนวความคิดในการขุดคลองปานามามีมาต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 16 ก่อนท่ีจะเร่ิมการก่อสร้างคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1880 โดย

บริษัทสัญชาติฝร่ังเศสภายใต้การบริหารของแฟร์ดีน็อง เดอ แลแซ็ปส์ แต่ก็ล้มเหลวไป มีคนงานกว่า 21,900 คนเสียชีวิต มักมี

สาเหตุจากโรคระบาด (มาลาเรียหรือไข้เหลือง) และดินถล่ม หลังจากท่ีบริษัทของนายเดอ แลแซ็ปส์ ล้มละลายต้องขายโครงการ

ขุดคลองทอดตลาดไป สหรัฐฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการขุดคลองคร้ังน้ี เน่ืองจากในตอนท่ีสหรัฐฯ ได้ทําสงครามกับสเปนใน

ปี ค.ศ. 1898 เห็นว่าการเดินทางระหว่างฝ่ังตะวันตกกับตะวันออกเป็นเร่ืองยุทธศาสตร์ ถ้ามีคลองลัดย่นระยะทางการเดินทาง

ของเรือรบและเรือขนส่งยุทธสัมภาระได้ก็จะเป็นผลดีอย่างย่ิงในการป้องกันประเทศ รัฐบาลจึงเห็นความสําคัญในจุดน้ี 
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       สหรัฐฯ ภายใต้การนําของทีโอดอร์ รูสเวลต์ได้ครอบครองเคร่ืองมือรวมถึงอุปกรณ์ขุดเจาะท้ังหมด ส่ิงสําคัญประการแรกคือ

ได้เร่ิมลงมือป้องกันและขจัดโรคร้ายท่ีเป็นอุปสรรคสําคัญในการก่อสร้างคลอง เร่ิมรณรงค์ขจัดยุงชนิดหน่ึงซ่ึงเป็นพาหะในการนํา

โรคไข้เหลืองและมาลาเรีย โดยการขจัดหนองน้ําท่ีเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุและขจัดพงหญ้าท่ีเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของยุงเหล่าน้ัน

ตลอดจนกําจัดหนูซ่ึงเป็นพาหะกาฬโรค การปราบปรามโรคเหล่าน้ีใช้เวลานาน 10 ปี จนในท่ีสุด สหรัฐฯ เร่ิมท่ีจะก่อสร้างคลองท่ี

มีประตูก้ันน้ําเป็นระยะๆ แทนท่ีจะเป็นคลองท่ีมีระดับน้ําเท่ากับระดับน้ําทะเล และหลังจากได้ตระเตรียมระบบพ้ืนฐาน ระบบ

การก่อสร้างของระบบประตูก้ันน้ําของคลองก็เร่ิมต้นข้ึนอย่างจริงจัง สหรัฐฯ จึงได้ค่อยๆ เปล่ียนเคร่ืองมือของฝร่ังเศสมาใช้เคร่ือง

ไม้เคร่ืองมือขนาดใหญ่สําหรับงานท่ีใหญ่ข้ึนและเข้ามาดําเนินงานสร้างต่อ แต่แม้กระท่ังจะมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึน การก่อสร้าง

โดยสหรัฐ ก็มีผู้เสียชีวิตราว 5,600 คน จนกระท่ังสามารถเปิดใช้งานได้เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 1914 นับเป็นหน่ึงในโครงการ

วิศวกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดและยากลําบากท่ีสุดท่ีเคยมีมา

โดยสหรัฐฯ ได้เจรจากับรัฐบาลโคลอมเบียว่า หากสหรัฐฯ ลงทุนขุดคลองแล้วก็ขอให้สหรัฐฯ เช่าพ้ืนท่ีบริเวณน้ันเพ่ือดําเนินการ

ควบคุมการเข้าออกของเรือท่ีผ่านคลอง แต่การตกลงเร่ืองราคาค่าเช่าท่ีไม่ลงตัว รัฐบาลโคลอมเบียไม่ตกลงกับรัฐบาลสหรัฐฯ ซ่ึง

ขณะน้ันชาวปานามากลัวว่าโคลอมเบียจะไม่แบ่งผลประโยชน์ให้เท่าท่ีพวกตนควรได้ จึงได้ก่อการปฏิวัติข้ึนและประกาศตัวเป็น

ประเทศเอกราช ซ่ึงสหรัฐฯ เองได้รับรองการเป็นเอกราชของปานามา และยังได้ช่วยไม่ให้โคลอมเบียยกกองทหารเข้ามาปราบ

ปรามชาวปานามา จนในท่ีสุดสหรัฐฯ ได้ทําสัญญากับปานามา โดยปานามายกกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นระยะทางกว้าง 10 กิโลเมตร

ตลอดแนวทางท่ีสหรัฐฯ จะขุดคลอง และรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นผู้ดําเนินการบริหารเป็นสิทธิขาดตลอดไป โดยสหรัฐฯ จะจ่ายเงิน

ตอบแทนให้ปานามาเป็นจํานวนเงิน 10 ล้านดอลลาร์ และจะให้เป็นประจําทุกปี อีกปีละ 250,000 ดอลลาร์ ส่วนสหรัฐฯ ก็ได้

จ่ายเงินให้แก่โคลอมเบียเป็นเงิน 25 ล้านดอลลาร์ในปี ค.ศ. 1921 และรัฐบาลโคลอมเบียรับรองความเป็นเอกราชของปานามาใน

สนธิสัญญาธอมสัน-อูรูเตีย
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    เทคนิคแรกท่ีถูกนํามาใช้ก็คือการใช้ช่องรับส่งเรือแบบข้ันบันได โดยเทคนิคน้ีจะช่วยแก้ปัญหาทางกายภาพของคอคอด

ปานามาท่ีมีภูเขาสูงอยู่ตรงบริเวณใจกลางของพ้ืนท่ี โดยช่องรับส่งเรือน้ีจะถูกก้ันเป็นช้ันๆ ด้วยประตูก้ันน้ําเพ่ือให้มีระดับน้ําท่ีลด

หล่ันกันไปจากความสูงบริเวณภูเขาจนถึงความสูงบริเวณปากอ่าว โดยข้ันตอนการทํางานของมันคือการใช้รถลากแรงม้าสูงลาก

เรือบรรทุกสินค้าเข้ามาในช่องรับส่งเรือจากน้ันเติมน้ําให้ระดับน้ําเท่ากับช่องรับส่งเรือถัดไป หลังจากท่ีระดับน้ําเท่ากับช่องรับส่ง

เรือต่อไปแล้วจึงเปิดประตูก้ันน้ําซ่ึงเป็นประตูสไลด์เหล็กกล้าท่ีมีความกลวงด้านในเพ่ือลดน้ําหนักโดยใช้รถลากลากประตูเพ่ือเปิด

ช่องรับส่งเรือ จากน้ันรถลากส่วนท่ีผูกติดกับเรือบรรทุกสินค้าจะลากเรือไปยังช่องส่งน้ําช้ันถัดไป และทําเช่นเดียวกันกับช่องส่ง

เรือท่ีเป็นบันไดขาลงเพียงแต่เปล่ียนจากการเติมน้ําเป็นระบายน้ําเพ่ือลดระดับน้ําให้เท่ากับช่องส่งเรือถัดไป

         ปัญหาต่อมาคือการมีภูเขาและแม่น้ําท่ีพัดแรงก้ันเส้นทางบริเวณปานามาภาคกลางทําให้ถ้าหากสร้างเป็นช่องรับส่งเรือจะ

มีความยากลําบากมากเน่ืองจากกระแสน้ําท่ีพัดแรงและต้องสร้างช่องรับส่งเรือเป็นจํานวนมาก จึงมีการใช้เทคนิคต่อมาคือการ

สร้างเข่ือนโดยใช้กําแพงหินท่ีปิดช่องระหว่างกําแพงด้วยดินเหนียวเพ่ือให้กําแพงกันน้ําทนทานรอบๆบริเวณแนวภูเขาทําให้เกิด

เป็นทะเลสาบขนาดยักษ์เพ่ือช่วยให้เดินเรือได้สะดวกข้ึนและมีการสร้างบ่อเก็บน้ําเพ่ือทําการหมุนเวียนน้ําจากส่วนของน้ําท่ีปล่อย

ออกเพ่ือให้เรือบรรทุกสินค้าเคล่ือนท่ีลงไปยังช่องรับส่งเรือท่ีต่ํากว่ากลับมาเติมในส่วนของขาข้ึนซ่ึงต้องมีการเติมน้ํา

เทคโนโลยกัีบคลองปานามา
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การสนบัสนุนของสหรฐัใหป้านามาแยกตวัออกจากโคลอมเบียไดส้าํเร็จเม่ือปี 2447 นาํมาซ่ึงการลงนามความตกลงกบั
สหรฐัฯ เพ่ือการสรา้งช่องเดินเรือปานามา โดยมอบสิทธิท่ีดินเรียบสองชายฝ�่ งช่องเดินเรือใหแ้ก่สหรฐัฯ จนกระท ั�งปี 2542
หรือ 24 ท่ีผ่านมา สหรฐัฯ ไดคื้นสิทธิท ั�งท่ีดินและช่องเดินเรือปานามาใหแ้ก่ประเทศปานามาทั�งหมด และในปี 2548 รฐับาล
ปานามาไดเ้ร่ิมโครงการลงทุนเพ่ือขยายความสามารถในการขนถ่ายของทางเดินเรือปานามาเพ่ืออาํนวยการผ่านของเรือ
เดินทะเลท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ดว้ยตนเองซ่ึงเสร็จสิน้ในปี 2557-2558 ทาํใหร้ะบบคลองปานามา มีความสมบูรณ ์และนาํพาราย

ไดเ้ขา้ปานามาจาํนวนมาก ซ่ึงหากเดินทางไปยงักรุงปานามาซิตี ้ก็จะสามารถพบตกึระฟ� ารุ่นใหม่สรา้งตระหง่านอยู่
มากมาย อย่างไรก็ตาม ผูน้าํของปานามาคนป� จจุบนัช่ือ นาย LAURENTINO CORTIZO หรือ NITO กลบัมีประเด็นของ

การบริหารบา้นเมืองท่ีมีป� ญหาบางอย่าง โดยเฉพาะไม่สามารถแกป้� ญหาความเหล่ือมลํา้ของสงัคมแบบ MELTING POT
ของปานามาได ้ทาํใหมี้ประชาชนเดินประทว้งบนถนนกวา้งๆ กลางตกึระฟ� าอยู่บ่อยครั�ง ส่วนหนึ่ง การขึน้มามีอาํนาจ

บริหารประเทศของเขาในฐานะผูน้าํพรรค DEMOCRATIC REVOLUTIONARY ก็ไดร้บัเสียงเพียง 1 ใน 3 ของผูม้าใชสิ้ทธิ
และสูสี ชนะคู่แข่งอย่าง นาย ROMULU ROUX พรรค DEMOCRATIC CHANGE ไปแค่ 40000 กว่าคะแนนเท่านั�น

   แต่เดิมการขุดเจาะน้ันทํางานโดนใช้คนงานจํานวนมากขุดดิน

และหินบนพ้ืนดินหรือใช้รถขุดในการขุดเจาะ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ

โรคระบาดทําให้คนงานจํานวนมากเสียชีวิตและมีอีกจํานวนมาก

หนีกลับบ้านเน่ืองจากงานท่ีหนักและอันตรายเป็นอย่างมาก

ปัญหาต่อมาคือน้ําท่วมทําให้อุปกรณ์และรถขุดท่ีใช้เสียหาย จึงมี

การนําเรือขุดลอยน้ํามาใช้ในการขุดเจาะเพ่ือแก้ปัญหาเหล่าน้ีโดย

ในอดีตตัวเรือขุดจะมีขนาดประมาณเรือบรรทุกสินค้าสองลําและมี

ส่วนของบุ้งก๋ีท่ีใช้ในการตักดินหรือหินข้ึนมา ส่วนในการขยาย

คลองในเวลาต่อมามีการนําเคร่ืองขุดลอยน้ําช่ือดาต้ายังซ่ึงมีท้ัง

ส่วนใบมีดเพ่ือใช้ตัดหินแข็งและส่วนของเคร่ืองสูบเพ่ือนําเศษหิน

และดินท่ีขุดได้ออกมาจากบริเวณท่ีทําการขุด

     เทคนิคสุดท้ายท่ีทําให้คลองน้ีประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากคือการใช้ระบบนําทางท่ีมีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยี

ดาวเทียมมาใช้ในการติดตามและควบคุมเรือบรรทุกสินค้าแต่ละลําท่ีกําลังแล่นอยู่ในคลองปานามาและยังมีการเตรียมเรือไว้

สําหรับลากเรือท่ีมีปัญหาหรือจัดการกับอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ียังมีการฝึกคนนําร่องสําหรับบังคับเรือสินค้าขนาดใหญ่เพ่ือ

ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในช่วงของคลองท่ีมีความแคบมากๆ
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การสนบัสนุนของสหรฐัใหป้านามาแยกตวัออกจากโคลอมเบียไดส้าํเร็จเม่ือปี 2447 นาํมาซ่ึงการลงนามความตกลงกบั
สหรฐัฯ เพ่ือการสรา้งช่องเดินเรือปานามา โดยมอบสิทธิท่ีดินเรียบสองชายฝ�่ งช่องเดินเรือใหแ้ก่สหรฐัฯ จนกระท ั�งปี 2542
หรือ 24 ท่ีผ่านมา สหรฐัฯ ไดคื้นสิทธิท ั�งท่ีดินและช่องเดินเรือปานามาใหแ้ก่ประเทศปานามาทั�งหมด และในปี 2548 รฐับาล
ปานามาไดเ้ร่ิมโครงการลงทุนเพ่ือขยายความสามารถในการขนถ่ายของทางเดินเรือปานามาเพ่ืออาํนวยการผ่านของเรือ
เดินทะเลท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ดว้ยตนเองซ่ึงเสร็จสิน้ในปี 2557-2558 ทาํใหร้ะบบคลองปานามา มีความสมบูรณ ์และนาํพาราย

ไดเ้ขา้ปานามาจาํนวนมาก ซ่ึงหากเดินทางไปยงักรุงปานามาซิตี ้ก็จะสามารถพบตกึระฟ� ารุ่นใหม่สรา้งตระหง่านอยู่
มากมาย อย่างไรก็ตาม ผูน้าํของปานามาคนป� จจุบนัช่ือ นาย LAURENTINO CORTIZO หรือ NITO กลบัมีประเด็นของ

การบริหารบา้นเมืองท่ีมีป� ญหาบางอย่าง โดยเฉพาะไม่สามารถแกป้� ญหาความเหล่ือมลํา้ของสงัคมแบบ MELTING POT
ของปานามาได ้ทาํใหมี้ประชาชนเดินประทว้งบนถนนกวา้งๆ กลางตกึระฟ� าอยู่บ่อยครั�ง ส่วนหนึ่ง การขึน้มามีอาํนาจ

บริหารประเทศของเขาในฐานะผูน้าํพรรค DEMOCRATIC REVOLUTIONARY ก็ไดร้บัเสียงเพียง 1 ใน 3 ของผูม้าใชสิ้ทธิ
และสูสี ชนะคู่แข่งอย่าง นาย ROMULU ROUX พรรค DEMOCRATIC CHANGE ไปแค่ 40000 กว่าคะแนนเท่านั�น

        การสนับสนุนของสหรัฐให้ปานามาแยกตัวออกจากโคลอมเบียได้สําเร็จเม่ือปี 2447 นํามาซ่ึงการลงนามความตกลงกับ

สหรัฐฯ เพ่ือการสร้างช่องเดินเรือปานามา โดยมอบสิทธิท่ีดินเรียบสองชายฝ่ังช่องเดินเรือให้แก่สหรัฐฯ จนกระท่ังปี 2542 สหรัฐฯ

ได้คืนสิทธิท้ังท่ีดินและช่องเดินเรือปานามาให้แก่ประเทศปานามาท้ังหมด และในปี 2548 รัฐบาลปานามาได้เร่ิมโครงการลงทุน

เพ่ือขยายความสามารถในการขนถ่ายของทางเดินเรือปานามาเพ่ืออํานวยการผ่านของเรือเดินทะเลท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนด้วยตนเอง

ซ่ึงเสร็จส้ินในปี 2557-2558 ทําให้ระบบคลองปานามา มีความสมบูรณ์ และนําพารายได้เข้าปานามาจํานวนมาก ซ่ึงหากเดินทาง

ไปยังกรุงปานามาซิต้ี ก็จะสามารถพบตึกระฟ้ารุ่นใหม่สร้างตระหง่านอยู่มากมาย อย่างไรก็ตาม ผู้นําของปานามาคนปัจจุบันช่ือ

นาย Laurentino Cortizo หรือ Nito กลับมีประเด็นของการบริหารบ้านเมืองท่ีมีปัญหาบางอย่าง โดยเฉพาะไม่สามารถแก้

ปัญหาความเหล่ือมล้ําของสังคมแบบ Melting Pot ของปานามาได้ ทําให้มีประชาชนเดินประท้วงบนถนนกว้างๆ กลางตึกระฟ้า

อยู่บ่อยคร้ัง ส่วนหน่ึง การข้ึนมามีอํานาจบริหารประเทศของเขาในฐานะผู้นําพรรค Democratic Revolutionary ก็ได้รับเสียง

เพียง 1 ใน 3 ของผู้มาใช้สิทธิ และสูสี ชนะคู่แข่งอย่าง นาย Romulu Roux พรรค Democratic Change ไปแค่ 40000 กว่า

คะแนนเท่าน้ัน

   โดยภาพรวม ก็จัดได้ว่า ปานามามีสถานะตัวเลขทางเศรษฐกิจดีกว่าทุกประเทศในภูมิภาคอเมริกลาง จะมีเพล่ียงพล้ําให้กับ

คอสตาริกาไปบ้างในพวกดรรชนีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน การพัฒนาทางงานวิทยาศาสตร์ งานวิจัย การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงคอสตาริกา เป็นประเทศท่ีได้รับคํา

ยกย่องในการดําเนินการหลายอย่าง รวมท้ังคอสตาริกายังเป็นประเทศเดียวในอเมริกากลางท่ีเป็นสมาชิก OECD  
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           เม่ือเดือนมีนาคม 2566ปรากฏการณ์ท่ีเป็นข่าวสําคัญในอเมริกาท่ีโด่งดังในส่ือก็คือรัฐบาลฮอนดูรัสประกาศจัดต้ัง  

ความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลกรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังตัดสัมพันธ์กับไต้หวันท่ีมานานกว่า 80ปี ทําให้ไต้หวัน

อยู่ในภาวะถูกโดดเด่ียวเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆโดยมีรัฐเอกราชเพียง 13 แห่งเท่าน้ันท่ีให้การรับรองสถานะของเกาะท่ีปกครองตนเองใน

ระบอบประชาธิปไตยน้ี นอกจากน้ัน กระทรวงการต่างประเทศฮอนดูรัสยังระบุในแถลงการณ์ท่ีโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ด้วยว่า

รัฐบาลของตนยอมรับ “จีนเพียงแห่งเดียวในโลก”และว่ากรุงปักก่ิง“คือรัฐบาลอันชอบธรรมเพียงหน่ึงเดียวท่ีเป็นตัวแทนของจีน

ท้ังหมด” และยังกล่าวเสริมด้วยว่า “ไต้หวันเป็นส่วนท่ีแบ่งแยกไม่ได้ของเขตแดนจีนและ ณ วันน้ีรัฐบาลฮอนดูรัสได้แจ้งต่อ

ไต้หวันเก่ียวกับการตัดสัมพันธ์ทางการทูตและการให้คําม่ันว่าจะไม่มีความสัมพันธ์หรือติดต่อไต้หวันอย่างเป็นทางการอีกต่อไป”

 การส้ินสุดความสัมพันธ์ระหว่างฮอนดูรัสกับไต้หวันเป็นท่ีคาดหมายมานานแล้ว และเร่ิมชัดเจนมากข้ึนหลังรัฐมนตรีต่างประเทศ

ฮอนดูรัสได้เดินทางไปจีนเม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วเพ่ือเปิดฉากความสัมพันธ์ ซ่ึง ซิโอมารา 

คาสโตร (Xiomara Castro) ประธานาธิบดีหญิงของฮอนดูรัส ประกาศว่า รัฐบาลของเธอจะเร่ิมต้นสานสัมพันธ์กับรัฐบาลปักก่ิง

          ฮอนดูรัสเป็นพันธมิตรทางการทูตประเทศท่ี 9 ท่ีไต้หวันสูญเสียให้กับรัฐบาลปักก่ิง นับต้ังแต่ปธน.ไช่ ข้ึนดํารงตําแหน่ง

ผู้นํารัฐบาล โดยปัจจุบัน ไต้หวันยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับเบลีซ ปารากวัย และกัวเตมาลา ในละตินอเมริกา และนคร

วาติกัน ขณะท่ีหุ้นส่วนส่วนใหญ่ของรัฐบาลไทเปน้ันเป็นประเทศหมู่เกาะในแคริบเบียนและแปซิฟิกใต้ รวมท้ังเอสวาตินี ใน

แอฟริกา ในปี 2550 คอสตาริกาเป็นประเทศแรกในละตินอเมริกาท่ีเปล่ียนความสัมพันธ์กับจีน โดยประธานาธิบดีออสการ์ อา

เรียส อ้างถึงการตัดสินใจดังกล่าว เน่ืองจากอํานาจทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนของจีน ปานามาในปี 2560 สาธารณรัฐโดมินิกันและ

เอลซัลวาดอร์ในปี 2561 และนิการากัวในปี 2564 ต่างปฏิบัติตาม โดยอ้างว่าโอกาสทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นแรงจูงใจ

หลัก ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างจีน-ฮอนดูรัสบ่งบอกถึงทิศทางทางเศรษฐกิจของละตินอเมริกาท่ีหันเหจากสหรัฐอเมริกาไปสู่จีน

ยุทธวิธีของจีนในการแยกไต้หวันออกจากกัน และการเติบโตของยุทธศาสตร์ใหญ่ทางการทูตของจีน

ทางเลือกการพฒันาใหมห่ลังป�นใจรบัรองจนี
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       ฮอนดูรัสเป็นตัวอย่างสําคัญของกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจของปักก่ิงในการดึงดูดกลุ่มซีก

โลกใต้และสกัดวัตถุดิบส่วนเกินของละตินอเมริกา ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา บริษัทจีน

ได้ลงทุนมากกว่า 160 พันล้านดอลลาร์ในภูมิภาคน้ี แทนท่ีสหรัฐอเมริกาในฐานะคู่ค้าช้ันนํา

ของประเทศในละตินอเมริกา การมีส่วนร่วมทางการฑูตของจีนกับละตินอเมริกาต่างจาก

สหรัฐอเมริกา โดยจีนไม่ได้เลือกปฏิบัติระหว่างจุดยืนทางการเมืองต่างๆ ของประเทศต่างๆ

ท่ัวภูมิภาค ปักก่ิงมีส่วนร่วมอย่างเสรีกับท้ังฝ่ายประธานาธิบดีท่ีเป็นประชาธิปไตยและผู้

กระทําความผิดด้านสิทธิมนุษยชนแบบเผด็จการ ระดับสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพของ

ละตินอเมริกา วัตถุดิบท่ีอุดมสมบูรณ์ และฐานผู้บริโภคชนช้ันกลางขนาดใหญ่ ทําให้ละติน

อเมริกาเป็นพันธมิตรท่ีมีศักยภาพสําหรับการลงทุนของจีน

       จีนมีส่วนร่วมกับองค์กรประชาคมรัฐละตินอเมริกาและแคริบเบียน (CELAC) ซ่ึงรวม

ถึงรัฐสมาชิกสามสิบสามรัฐ ฟอรัม China-CELAC ก่อต้ังข้ึนในปี 2558 จัดการประชุมทุกๆ

สามปีเพ่ือหารือเก่ียวกับโอกาสความร่วมมือ สินเช่ือโครงสร้างพ้ืนฐาน และกองทุนทางการ

เงินร่วม โดยเฉพาะอย่างย่ิง China-CELAC ไม่รวมสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

จีนกบัละตินอเมริกา 

ไตห้วนักบัละตินอเมริกา
       กลไกหลักของการทูตระหว่างประเทศของไทเปคือการช่วยเหลือจากต่างประเทศ

แก่รัฐบาลท่ียากจน ในช่วงทศวรรษท่ี 1950 และ 1960 ประเทศส่วนใหญ่ในละติน

อเมริกาและแคริบเบียน ซ่ึงค่อนข้างต่อต้านคอมมิวนิสต์ในขณะน้ัน ได้ให้การยอมรับ

ไต้หวัน ยกเว้นคิวบา ไต้หวันมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพ่ือการยังชีพขนาดเล็ก

    ในช่วงทศวรรษ 1960 โดยส่วนใหญ่ผ่านทางผลิตภัณฑ์ส่วนเกินของอเมริกา       

อย่างไรก็ตาม หลังจากการเปล่ียนท่ีน่ังขององค์การสหประชาชาติของจีนจากไทเปเป็น

ปักก่ิงในปี พ.ศ. 2514 ประเทศในละตินอเมริกาและแคริบเบียนขนาดใหญ่หลายแห่ง

เช่น ชิลีและบราซิล ก็เปล่ียนการการยอมรับไต้หวันเช่นกัน หลังจากท่ีเศรษฐกิจเจริญ

รุ่งเรืองในช่วงทศวรรษ 1980 ไต้หวันได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวงกว้างมากข้ึน

เช่น ฝากเงิน 150 ล้านดอลลาร์เข้าธนาคารเพ่ือการบูรณาการเศรษฐกิจแห่งอเมริกา

กลางในปี 1993 รัฐท่ีมีขนาดเล็กกว่าและยากจนกว่า เช่น ฮอนดูรัส ยังคงอยู่กับไทเปจน

กระท่ังเม่ือไม่นานมาน้ี
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       ในเชิงเศรษฐกิจ การจากไปของฮอนดูรัสจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไต้หวันเพียงเล็กน้อย ในปี พ.ศ. 2550 ไต้หวันได้ลง

นามในข้อตกลงการค้าเสรีไตรภาคีกับฮอนดูรัสและเอลซัลวาดอร์ แม้ว่าเอลซัลวาดอร์จะระงับข้อตกลงแล้ว และการมีส่วนร่วม

ของฮอนดูรัสจะส้ินสุดภายในส้ินปี 2566 ในปี 2565 การส่งออกของฮอนดูรัสไปยังไต้หวันมีมูลค่า 128.85 ล้านดอลลาร์ หรือ

ประมาณร้อยละ 0.03 ของการนําเข้าระหว่างประเทศของไต้หวัน ในขณะท่ีการส่งออกของไต้หวันไปยังฮอนดูรัสอยู่ท่ี 63.16

ดอลลาร์ ล้าน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของการส่งออกท่ัวโลกของไต้หวันเท่าน้ัน เม่ือเปรียบเทียบกันแล้ว จีนและฮ่องกงคิดเป็นร้อย

ละ 20 ของการนําเข้าของไต้หวัน ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาอยู่ท่ีร้อยละ 10.7

       การอําลาไต้หวันไปหันหาจีน ไม่ได้เป็นส่ิงท่ีท้าทายความสัมพันธ์ของภูมิภาค เน่ืองจากประเทศเพ่ือนบ้านด้านใต้ ท่ีว่ิงเร็ว

กว่า อย่างเอลซัลวาดอร์ นิคารากัว คอสตาริกา และปานามา ก็มีพัฒนากาความเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วและสูงข้ึนหลังมีความ

สัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะท่ีเพ่ือนบ้านตอนเหนืออย่างกัวเตมาลา และเบลิซ ซ่ึงยังยืนยันความสัมพันธ์ท่ี “ไม่

เปล่ียนแปลง” กับไต้หวัน มีการพัฒนาท่ีติดขัดในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ฮอนดูรัส กลับมี

สถานะท่ีสูงกว่ากัวเตมาลาใน Global Innovation Index โดยอยู่ในลําดับท่ี 116 ของ 132 ประเทศท่ีมีการวัดระดับ การเปิด

ความสัมพันธ์กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอย่างจีน จะมีส่วนดึงการลงทุนจากจีนเข้ามายังฮอนดูรัสมากข้ึน และหากตัวเลขทาง

เศรษฐกิจของฮฮนดูรัส มีการพัฒนาท่ีรวดเร็วข้ึน ย่อมเป็นภาพสะท้อนไปยังเพ่ือนบ้านอย่างกัวเตมาลาเป็นแน่ อย่างไรก็ตาม

สหรัฐฯ เองอาจไม่ได้มีความกังวลในประเด็นการหันเหความสัมพันธ์มากนัก หากมองจากสถานะของประเทศใหญ่น้อยในอเมริกา

ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเอง แคนาดา เม็กซิโก รวมไปถึงประเทศใหญ่ในอเมริกาใต้ ล้วนเลือกสาธารณรัฐประชาชนจีน  

      ฮอนดูรัสซ่ึงเป็นประเทศท่ีอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ไม่ได้มีความสําคัญอันดับแรกในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ อย่างไร

ก็ตาม การแยกความสัมพันธ์ระหว่างฮอนดูรัส-ไต้หวัน ก็ส่งผลทางจิตวิทยาต่อสหรัฐไม่มากก็น้อย ในฐานะสัญญาณบ่งบอกถึงการ

ต้ังหลักท่ีแข็งแกร่งข้ึนของจีนในซีกโลกตะวันตกมากข้ึน ท้ังน้ี เม่ือคร้ังท่ีปานามา เอลซัลวาดอร์ และสาธารณรัฐโดมินิกันเปล่ียนหัน

มารับรองจีนเม่ือปี 2561 ฝ่ายบริหารสมัยประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจด้วยการดึงนักการทูตช้ันนํา กลับจากประเทศ

เหล่าน้ัน เสมือนการต่อว่าต่อขานเชิงการทูต

        สําหรับฮอนดูรัสแล้ว การพัฒนาท่ีไม่มีอะไรมากนักบนแผ่นดินของตนเอง ทําให้ประชาชนช้ันแรงงานจํานวนมาก มาช่วย

เสริมเติมเต็มการขาดแคลนแรงงานรับจ้างในสหรัฐ อาทิ คนทําความสะอาดบ้าน พ่ีเล้ียงเด็ก ช่างซ่อม จนถือได้ว่า เป็นประเทศท่ี

ส่งออกแรงงานวิชาชีพพ้ืนฐานราคาถูกท่ีสําคัญให้กับสหรัฐ และเป็นรายได้สําคัญในการจุนเจือระบบเศรษฐกิจท้องถ่ิน ท่ีค่อนข้าง

ยากจนของฮอนดูรัส ให้พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปต่อไป
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กบัพัฒนาบนเสน้ทางระหว่างเสรีภาพและเผด็จการ

           ปัจจุบัน หากใครเอ่ยถึง ประเทศนิการากัว คนไทยจํานวนมากก็สามารถนึกถึงได้ทันที หลังจาก “เชย์นิส ปาลาซิโอส”

นางงามคนแรกในประวัติศาสตร์จากนิการากัวท่ีคว้ามงกุฎ แย่งน้องแอนโทเนียของเราไป ในการประกวด Miss Universe 2023

ปีล่าสุด ท่ีกรุงซัลซัลวาดอร์ ประเทศเอลซัลวาดอร์ ซ่ึงเป็นเพ่ือนบ้านร้ัวติดกันของนิการากัว และกระแสข่าวว่ารัฐบาลนิการากัวส่ัง

ห้าม Miss Universe เชย์นิส ปาลาซิโอส กลับประเทศ เน่ืองจากจุดยืนทางการเมือง ด้วยเหตุการณ์น้ีเองจึงทําให้ใครหลายคน    

หันมาสนใจและอยากรู้จักประเทศน้ีกันมากข้ึน 

        ทําไมรัฐบาลถึงส่ังห้าม Miss Universe กลับประเทศ ? 

        ก่อนอ่ืนต้องขอเล่าย้อนกลับไปในปี 2018 ซ่ึงเกิดเหตุการณ์ท่ีประชาชนจํานวนมากออกมาต่อต้านแผนการปฏิรูประบบ

หลักประกันสังคมท่ีรัฐบาลได้ประกาศเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2018  ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 300 คน โบสถ์คริสต์ท่ีมีนักบวชถูก

เนรเทศ และต้องล้ีภัย ซ่ึง ณ ขณะน้ัน เชย์นิสก็ได้ร่วมลงถนนประท้วงถึงเผด็จการทหาร จึงทําให้เผด็จการทหาร Daniel Ortega

มีความกังวลว่าประชาชนจะใช้โอกาสน้ีในการออกมารวมตัวฉลองการได้รับตําแหน่งของ Miss Universe บนท้องถนน และใช้

โอกาสน้ีแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ท่ีใช้ธงชาติสีขาวฟ้า ซ่ึงเป็นท่ีรู้กันว่าคือการต่อต้าน ธงสีขาวแดงประจํารัฐบาลทหาร คําส่ังแบน

นางงามจักรวาลน้ี ออกมาก่อนท่ีเชย์นิสจะได้รับตําแหน่ง แต่ได้ถูกยกเลิกไปเพราะโอกาสท่ีเธอจะมงน้ันมีสูงมาก แต่หลังจากท่ีผล

การประกวดออกมาแล้วน้ัน ท้ังตัวเชย์นิส และ ND (คนส่ง) ก็โดนส่ังห้ามเข้าประเทศ และ ห้ามศิลปินในนิการากัว วาดภาพต่างๆ

ท่ีเป็นการฉลองให้กับเธอ

ขอบคุณขอ้มูลบางส่วนจากสาํนกัข่าวไทยรฐั
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           นิการากัวมีผู้นําคือประธานาธิบดี Daniel Ortega ท่ีครองอํานาจมายาวนาน จากการเลือกต้ังเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2549

ประธานาธิบดีของนิการากัวกุมอํานาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จ เน่ืองจากเป็นท้ังประมุขประเทศ หัวหน้ารัฐบาล และผู้บัญชาการทหาร

(commander-in-chief of the armed forces) รวมท้ังฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นระบบสภาเดียว (Unicameral) ประกอบด้วยสมาชิก

93 คน นอกจากน้ัน รองประธานาธิบดีของนิการากัว นาง Rosario Murillo Zambrana ก็คือภรรยาของประธานาธิบดีน่ันเอง แม้ว่า

ผู้นําปัจจุบัน จะสังกัดพรรค Liberal หาได้เป็นพรรคเผด็จการเดิม Sadinista แล้วก็ตาม แต่การเมืองพิมพ์นิยมของ นิการากัว ก็ยังคง

มีลักษณะของการผูกขาดอํานาจโดยชนช้ันนํายาวนานมา 

            การผูกขาดอํานาจของการเมืองนิคารากัวส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระดับสําคัญโดยเฉพาะข้อจํากัดการสนับสนุนและ

ส่งเสริมการแข่งขันภายในประเทศการจัดการกับฝ่ายตรงข้าม แต่ก็ทําให้บ้านเมืองค่อนข้างสงบและก็ยังคงเป็นประเทศท่ีประชาชน

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมบนข้อได้เปรียบท่ีพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ท้ังดินและน้ํา และด้วยทะเลสาบมานากัวท่ีมีลมนอก

ชายฝ่ังท่ีแรงสม่ําเสมอ และยังมีน้ําอุ่นตลอดท้ังปีจึงได้ข้ึนช่ือว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของนักเล่นเซิร์ฟ และกาแฟช่ือก้องโลก นิการากัว

เป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอเมริกากลาง     แต่ประชากรเบาบางท่ีสุด มีน้ําจืดมหาศาลจากทะเลสาบขนาดใหญ่

กลางประเทศ จํานวนประชากรของประเทศน้ีมีเพียงประมาณ 6 ล้านคน แต่มีขนาดพ้ืนท่ีท้ังหมด 120,254 ตร.กม. ขนาดพ้ืนท่ีในการ

ทําเกษตรกรรมคิดเป็น 42.2% ของประเทศ และพ้ืนท่ีป่าประมาณ 25.3% มีเมืองหลวงช่ือว่ามานากัวและเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ

สามในอเมริกากลางรองจากเตกูชิกัลปาและกัวเตมาลาซิต้ีนิการากัวถูกยึดครองโดยจักรวรรดิสเปนในศตรวรรษท่ี 16 และได้รับ

เอกราชจากสเปนในปีค.ศ. 1821 เขตชายฝ่ังตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษและตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในศตรวรรษท่ี 17

นิการากัวกลายเป็นดินแดนปกครองตนเองในปี 1860 โดยดินแดนส่วนเหนือสูงสุดได้ถูกย้ายไปเป็นของประเทศฮอนดูรัสในปี 1960

นับต้ังแต่นิการากัวได้รับเอกราช ประเทศก็เผชิญกับความไม่สงบทางการเมืองการปกครองแบบเผด็จการ การยึดครองอํานาจและ

วิกฤตการคลัง รวมถึงการปฏิวัติและต่อต้านเผด็จการโซโมซ่า               
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        นอกจากจุดเด่นด้านธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ของนิการากัวท่ีทําให้เป็นจุดขายด้านท่องเท่ียวแล้วน้ัน ด้านเกษตรกรรมก็ถือว่า

เป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศ เช่น กล้วย อ้อย ฝ้าย ข้าว ข้าวโพด งา และกาแฟ โดยเฉพาะ “กาแฟ”เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรท่ี

มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับจากท่ัวโลก เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟ ทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง และทําให้ได้

ผลผลิตเมล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพ ดินจากภูเขาไฟและอากาศท่ีเหมาะสมทําให้เมล็ดกาแฟท่ีได้มีกล่ินหอม และมีคุณภาพเป็น

อย่างมาก จึงทําให้เมล็ดกาแฟนิการากัวเป็นท่ีรู้จักและช่ืนชอบของเหล่าคอกาแฟท่ัวโลก และเป็นสินค้าเกษตรหลักท่ีส่งออก

ของประเทศ แม้นิการากัวจะข้ึนช่ือว่าเป็นประเทศท่ีส่งออกกาแฟ  และเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้านธรรมชาติท่ีสวยงาม แต่รู้หรือ

ไม่ว่านิการากัวเป็นหน่ึงในประเทศท่ียากจนท่ีสุดในละตินอเมริกา มีอัตราการว่างงานสูงและมีหน้ีต่างประเทศจํานวนมาก 

          นิการากัว เป็นท่ีรู้จักกันว่า เป็นดินแดนภูเขาแห่งทะเลสาบภูเขาไฟ เพราะมีภูเขาไฟและทะเลสาบจํานวนมาก และข้ึน

ช่ือว่าเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในอเมริกากลาง และยังเป็นทะเลสาบน้ําจืดแห่งเดียวท่ีมีฉลามอาศัยอยู่ “ทะเลสาบมานากัว”

เป็นทะเลสาบน้ําจืดเพียงแห่งเดียวท่ีมีฉลามอาศัยอยู่ โดยฉลามหัวบาตรเข้ามาในทะเลสาบได้ผ่านการว่ายขน้ําข้ึนแม่น้ําริโอซาน

ฮวนจากมหาสมุทรแอตลนติก ไม่เพียงแต่ฉลากเท่าน้ัน ด้วยความสมบูรณ์ของนิการากัว ดินแดนแห่งน้ีจึงยังเป็นท่ีอยู่อาศัยของ

สัตว์หายากหลายชนิด เช่น นกทูแคน หมูป่า งูเหลือมลิง เสือจากัวร์ และสลอธ รวมไปถึง พะยูนและเต่าทะเล ท่ีว่ายน้ําในเขต

อนุรักษ์ชีววิทยา Cayos Miskitos ในแนวปะการังนอกเกาะห่างไกลของชายฝ่ังทะเลแคริบเบียน 


